

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง

ด้วยนายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับจดทะเบียนพรรคการเมืองให้แก่พรรคประชาชนไทยเป็นพรรคการเมือง ตามความในพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๕ ดังปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อพรรค ภาพเครื่องหมายพรรค ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของพรรค รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรค และนโยบายพรรค ท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

อนันต์ อนันตกุล

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายทะเบียนพรรคการเมือง

พรรคประชาชนไทย

ชื่อพรรคการเมือง

ประเทศไทย

ทะเบียนเลขที่

๓๔/๒๕๓๕

วันรับจดทะเบียน

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๕

ภาพเครื่องหมายพรรค



ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของพรรค

๑๒/๔๗๕ ถนนสนามบินน้ำ อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทร. ๕๘๐๖๓๐๘

ชื่อหัวหน้าพรรค

นายชนะภูมิ แสงเงิน

ชื่อรองหัวหน้าพรรค

นางสาวนันทกานต์ ไสหุรัตน์

นายเฉลียว นามอักษร

นายถวัลย์ ฟักทิม

นายเสถียร สมานโสรั

นายชูศักดิ์ เอี่ยมสำอางค์

ชื่อเลขาธิการพรรค

นายวิหาร ทอหุน

ชื่อรองเลขาธิการพรรค

นายสัญญา สมสมาน

ชื่อกรรมการบริหารพรรค

นางสาวรุ่งทรา แสงเงิน

นายบุญแสง แสงเงิน

นายผิน อองกุลนะ

นายนิยม พุทธภักดี

นายปฐมพงศ์ จิรเศรษฐ์สกุล

นายฉลอม ชื่นรส

ชื่อกรรมการบริหารพรรค

นายบรรจง ขาวบาง

นายสุริยันต์ อนันตโสภณ

นางอุทุมพร ทอหุน

นางสาวสุพรรณิ คำสุวรรณ

นางยุพาภรณ์ เรืองสมบัติ

นายสุชาติ อนันตโสภณ

นายกิตติ ศรีภูมมา

นโยบายและวิธีการดำเนินการของพรรค

มีนโยบายและความแน่วแน่ตั้งมั่นในการประสานความสามัคคี การร่วมมือร่วมใจในการเข้าร่วมดำเนินงานบริหารพัฒนาประเทศอันเป็นที่พึงของประชาชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม และการเมือง นำพาไปสู่ประเทศรุ่งเรืองพลเมืองเป็นสุขทั่วกัน โดยยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสูงสุดของประเทศ พรรคประชาชนไทย จักรกษยาชาติ ศาสนา ราชบัลลังก์ และรัฐธรรมนูญด้วยชีวิต

พรรคประชาชนไทย มีความตั้งใจและเชื่อมั่นว่าสังคมของไทยเป็นสังคมที่เก่าแก่ปฏิบัติกันมาเป็นจารีตประเพณีในการเคารพพระบอวสุส มีการปกครองดุจญาติพี่น้อง การดำเนินงานสิ่งใดอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนย่อมเป็นความประสงค์ที่พรรคประชาชนไทย ต้องการอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจของชาติ เน้นการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรทุกองค์กรมีความมั่นคงในทางเศรษฐกิจโดยจักช่วยเหลือองค์กรที่ด้อยกำลังแต่ไม่ด้อยความสามารถ สนับสนุนด้านทุนจากการจัดตั้งกองทุนให้เจริญเติบโตเข้าสู่ตลาดโลกได้ ส่วนองค์กรที่ช่วยเหลือตนเองได้แล้วก็ส่งเสริมให้เป็นกำลังทางเศรษฐกิจอันเข้มแข็งต่อไปในตลาดโลกด้วยเช่นกัน ในด้านผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมจะมีการจัดสรรให้อยู่ในภาวะการณ์ภายในประเทศและต่างประเทศที่เป็นระบบอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ทั้งนั้นย่อมคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติและของประชาชนเป็นสำคัญ

พรรคประชาชนไทย เคารพในสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างยิ่ง เพราะถือว่าทุกผู้ทุกคนที่เกิดในแผ่นดินไทยมีความเท่าเทียมกันภายใต้รัฐธรรมนูญ ผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ จะไม่มีการทอดทิ้งตรงกันข้าม พรรคประชาชนไทยกลับสนับสนุนส่งเสริมให้พลเมืองเป็นสุขตามความมุ่งหมายของการประกันสังคมที่ดี ทั้งนำพาให้ทุกชีวิตมีความมั่นคงปลอดภัยในทรัพย์สินตามปัจจัยที่สำคัญของประชาชน

พรรคประชาชนไทย ส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสเข้าเป็นส่วนร่วมในการบริหารประเทศชาติตามวิถีทางของการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยการมอบการบริหารในรูปของท้องถิ่น ส่วนภูมิภาค และส่วนกลาง ไปจนถึงระดับชาติ ถ้าเห็นว่าประชาชนมีความสามารถที่อยู่ในกฎเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ยังคำนึงถึงว่าชาตินั้นมาจากประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังอันยิ่งใหญ่มหาศาล ฉะนั้น การดำเนินการสิ่งใดย่อมต้องฟังความเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขของประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญด้วยเช่นกัน

พรรคประชาชนไทย มีนโยบายแน่วแน่กับมิตรประเทศทุกประเทศในโลกที่แสดงการเป็นมิตรกับประเทศไทย ในการเจริญสัมพันธไมตรีกับทุก ๆ ประเทศทั่วโลกนั้น ยึดถือวัฒนธรรมและการค้า

ระหว่างประเทศเป็นหลัก ดังภาษิตว่า ประเทศเป็นบ้าน ทหารเป็นรั้ว โดยส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากองทัพไทย ให้มีการพร้อมรบ เพื่อป้องกันประเทศชาติด้วยอาวุธทันสมัยมีแสนยานุภาพอันเกรียงไกร ให้ทหารเป็นที่รักของประชาชนทั้งในยามปกติ และยามวิกฤต โดยให้ทหารมีประโยชน์ต่อการรักษาประเทศมากที่สุด พร้อมทั้งจะพิทักษ์รักษา ป้องกันประเทศโดยไม่นิยมการรุกรานประเทศใด

พรรคประชาชนไทย มีความตั้งใจและปฏิญาณอย่างมั่นคงแน่วแน่ในการทุ่มเทแรงกายและแรงใจนำพาประชาชนไปสู่การกินดีอยู่ดี ดังคำขวัญของพรรคประชาชนไทย ว่า “ประเทศชาติรุ่งเรือง ผลเมืองเป็นสุข นำพาสู่อุดมการณ์ที่แน่แท้ต่อไป”

วิธีดำเนินการว่าด้วยนโยบายด้านเศรษฐกิจและการคลัง

๑. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

ประชาชนทุกคนมีงานทำ พรรคประชาชนไทย มีจุดมุ่งหมายประการแรก คือ ให้ประชาชนมีงานทำและมีรายได้สูงขึ้น เมื่อประชาชนต่างมีงานทำกันอย่างถ้วนหน้า ประชาชนก็จะมีรายได้ใช้สอยในการดำรงชีพและหารายได้นั้นบริบูรณ์ดี โอกาสในการลงทุนทางธุรกิจนานาชนิดก็จะมีมากขึ้น และเมื่อธุรกิจต่าง ๆ ขยายตัวงานก็จะมีให้ประชาชนทำมากขึ้น ที่สุดก็จะนำไปสู่การมีรายได้ที่สูงขึ้นทั่วกัน

แผนรวมทางเศรษฐกิจ ในการสร้างสรรค์ภาวะเศรษฐกิจที่จะอำนวยงานให้ประชาชนอย่างทั่วถึง พรรคจะตั้งทบวงการพิเศษเพื่อรับผิดชอบงานทางด้านเศรษฐกิจทุกแขนง หมายถึง ทางด้านเศรษฐกิจทุกด้านภายใต้การอำนวยการของหน่วยงานเดียว เพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

พรรคประชาชนไทย เชื่อมั่นว่า พรรคจะดำเนินการสำเร็จได้ตามสัญญา เพราะเราเล็งเห็นว่า รากฐานของเศรษฐกิจที่เพียบพร้อมไปด้วยความสามารถของนักบริหารทางภาครัฐและภาคเอกชน บุคคลเหล่านี้ หากได้รับบรรยากาศใหม่ ซึ่งก่อปรด้วยความเข้าใจและความช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเสมอภาคเป็นธรรมจากรัฐบาลแล้ว การร่วมมือกันแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ ย่อมจะสำเร็จตามผลความมุ่งหมายได้อย่างแน่นอน

พรรคเชื่อว่า ผู้ประกอบธุรกิจเอกชนทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต เมื่อได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากรัฐบาลแล้วย่อมจะสนองตอบเจตนาดีของรัฐบาล ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของภาคเอกชนและรัฐบาลย่อมนำมาซึ่งความเจริญสู่ประเทศชาติ

พรรคประชาชนไทย จะจัดระบบผูกขาดที่มีมาหลายทศวรรษของธุรกิจนานาชนิดเพื่อความ เป็นธรรมในสังคม ไม่ว่าจะ เป็นในรูปแบบใดก็ตามให้หมดไปโดยเร็วที่สุด เพราะพรรคฯ ตระหนัก ดีว่าประชาชนจะปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพให้สูงขึ้นไม่ได้ หากระบบผูกขาดในวงงานเศรษฐกิจ

ไม่ได้ถูกทำลายไปจากสังคม

การพัฒนาชนบท เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า เรามีนครใหญ่เพียงแห่งเดียว คือกรุงเทพมหานคร จุดประสงค์ทางด้านเศรษฐกิจประการหนึ่งในหลายประการคือ การกระจายโภคทรัพย์จากนครหลวง ออกไปสู่จังหวัดและชนบทที่ห่างไกลทุกแห่งทุกหน

ในปรัชญาการเมืองของพรรคประเทศไทย ได้กล่าวถึง ความยุติธรรมในสังคม หมายถึง มาตรฐานในการครองชีพในนครหลวงและชนบทแตกต่างกันน้อยที่สุด เพราะในปัจจุบันในชนบทถูกปล่อยปละละเลยตกอยู่ในภาวะสภาพยากจน แร้นแค้นต่ำต้อยที่สุด พรรคฯ จึงมีความคิดที่จะแก้ความเหลื่อมล้ำในด้านนี้ โดยหันความสนใจไปสู่ชนบทห่างไกลจากตัวเมืองให้ทั่ว ชาวชนบทควรมีมาตรฐานการครองชีพใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับมาตรฐานการครองชีพของคนในเมือง

ปฏิรูปสาธารณูปโภค พรรคประเทศไทย จะดำเนินการปรับปรุงสาธารณูปโภคอย่างเอาจริงเอาจัง จะขยายการขนส่งให้ทั่วถึงไปทุกท้องที่ และปรับปรุงให้ขนส่งมีประสิทธิภาพจะปรับปรุงการสื่อสารคมนาคมทุกชนิดให้กระจายไปทั่วทั้งในเขตนครหลวงและชนบท เพื่อความสะดวกสบายในการติดต่อกันของประชาชน จะขยายขยายการส่งน้ำประปา ไฟฟ้า ให้ทั่วถึงต่อความต้องการของประชาชน พรรคฯ จึงสัญญาว่า จะนำสาธารณูปโภคมาสู่เมืองทุกเมืองและหมู่บ้านในชนบทของเราให้ทั่วถึงวันที่สุด

ปฏิรูประบบการคลัง ซึ่งเป็นจุดประสงค์ด้านเศรษฐกิจสุดท้ายซึ่งมีความสำคัญไม่น้อยเท่ากับประการอื่นๆ คือ การปฏิรูปการคลัง เศรษฐกิจจะไม่มีทางจะคาดหมายได้เลย หากมิได้ปฏิรูปการคลัง ระบบภาษีอากรมิได้มีการเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดงบประมาณแผ่นดินให้ทันสมัยกับสถานการณ์ พรรคฯ เชื่อมั่นว่า จะปฏิรูปการคลังให้มีผลการอำนวยรายได้อย่างบริบูรณ์พอที่จะใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทุกโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกำหนด และจะปรับปรุงนโยบายทางการเงิน ให้มีผลช่วยเสริมความสมบูรณ์ทางการคลังของแผ่นดินพร้อมด้วย พรรคฯ เชื่อมั่นว่า จะดูแลด้านกฎหมายทุกฉบับให้บังคับกับบุคคลได้อย่างศักดิ์สิทธิ์ ให้บุคคลทุกรูปทุกนามยินยอมเสียภาษีอากรอย่างเต็มอกเต็มใจ และอย่างตรงไปตรงมา โดยมีมาตรการในการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการเก็บภาษีอากรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเกิดความป็นธรรมในหมู่ชนบทที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษี

ประชาชนชาวไทยทุกคนที่รัก ทุกหมู่เหล่าประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และมีกำลังคนมาก ทำไมเราไม่สามัคคีร่วมมือร่วมใจกันโดยอาศัยการนำของรัฐบาลที่ดีดำเนินการยก

มาตรฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ เพราะผลนั้นจะตกไปถึงลูกหลานของเราในอนาคตด้วย โดย
ละเว้นการเอารอดเอาเปรียบกันเสียให้สิ้น บุคคลในพรรคเราจะดำเนินการบริหารประเทศอย่างมีประ
สิทธิภาพและยึดหลักข้อสัจธรรมต่อคำสัญญาของเราตลอดไป

วิธีการดำเนินการว่าด้วยนโยบายด้านสังคมการปกครอง

พรรคประเทศไทย ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์
พระประมุขสูงสุดของประเทศ โดยสนับสนุนส่งเสริมอำนาจบริหารที่มาจากประชาชนโดยตรง ดังนั้น
ประชาชนทั่วไปทุกอาชีพสามารถร่วมกันเป็นองค์กรได้ เพื่อสร้างซึ่งประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ พรรคประเทศไทย มีเจตจำนงอันแน่วแน่ที่จะส่งเสริมพัฒนาด้านสังคม ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
มีความปลอดภัยในอาชีพและทรัพย์สิน พร้อมการเป็นอยู่ที่มีศักดิ์ศรีเหมาะสมกับการเป็นประชาชน
คนไทย ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้ใด คนยากจน คนชรา คนยากไร้ ทูพพลภาพ เป็นต้น

พรรคประเทศไทย จัดดำเนินการปรับปรุงเสริมสร้างกิจการสาธารณูปโภคสำหรับให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกสบายอย่างแท้จริง พร้อมการพัฒนาจัดหาแหล่งสาธารณูปโภคให้สอดคล้องต่อความ
ต้องการของประชาชนในอนาคต จัดการบริหารด้านสาธารณสุขทุก ๆ ด้าน ให้ทั่วถึงประเทศมีหลัก
ประกันสังคมให้ดีขึ้น

พรรคประเทศไทย จัดระบบการศึกษาอย่างเสมอภาคไม่มีการกีดกันการศึกษา จัดการให้มีการ
ศึกษาฟรีจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เต็มที่
และให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และให้เยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์ดี หากผู้ให้มีความคิดสร้าง
สรรค์ดี ก็จัดให้ทุนการศึกษาฟรี และหากเยาวชนมีความคิดประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ดีอันมีประโยชน์ต่อ
สังคม ประเทศชาติ จัดมอบสวัสดิการ รายได้ เงินเดือน ให้ตลอดชีพ

พรรคประเทศไทย ต่อต้านยาเสพติดทุกชนิดที่เป็นภัยต่อสังคมและโลก จะดำเนินการปราบ
ปรามและลงโทษอย่างเฉียบขาดรุนแรง เพื่อป้องกันมิให้มีการเผยแพร่ต่อไปได้ จะไม่มีการกีดกันการ
นับถือศาสนา จักดำรงสิทธิ เสรีภาพที่ไม่ขัดต่อวัฒนธรรม จารีตประเพณี การเมือง ภัยต่อประเทศ
หรือต่อสถาบันสูงสุด

วิธีการดำเนินการว่าด้วยนโยบายการศึกษา

พรรคประเทศไทย จะสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาทางด้านคุณภาพและเนื้อหาทางการศึกษา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ทั้งจะปรับนโยบายการศึกษาที่เป็นเหตุให้ขาดแคลนสถานที่

ศึกษาเสียใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนของชาติที่จะพัฒนาตนเองและก้าวไปสู่ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมอันพึงปรารถนา

พรรคประเทศไทย มีนโยบายที่จะสนับสนุนการขยายและจัดตั้งสถาบันการศึกษาภาคเอกชนที่มีคุณภาพทุกระดับ ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดภาระของรัฐ อันเป็นการเพิ่มโอกาสที่ประชาชนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยทั่วถึงกันแล้ว รัฐเองก็สามารถนำงบประมาณสำหรับการศึกษามามีจำกัดให้กับประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่า ซึ่งไม่สามารถจะได้รับการศึกษาจากภาคเอกชน เป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพมากขึ้น

พรรคประเทศไทย เห็นว่าการที่บุตรหลานต้องชิง แข่งขัน ยื้อแย่งกัน ทั้งเสียโชคในการที่จะได้เข้าเรียนในทุกระดับในโรงเรียนที่มีคุณภาพปีแล้วปีเล่า เป็นสถานการณ์ที่เศร้าสลดเป็นอย่างยิ่ง และจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งรีบที่สุด และสถานการณ์ปัจจุบันที่จะต้องเสียเงินตราต่างประเทศปีหนึ่งๆ เป็นจำนวนมาก เนื่องจากการดิ้นรนของเยาวชนที่จะไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ เพราะสถานศึกษาในประเทศไม่เพียงพอ ดังนั้น จะต้องได้รับการแก้ไขและปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ปัญหาการไม่สมดุลในการศึกษาในระหว่างภูมิภาคชนบทกับความต้องการของสังคม คุณภาพที่ลดหย่อนของการสอน ตลอดจนความพร้อมของเด็กที่เข้ารับการสอนจะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสวัสดิการ รายได้แก่ครู อาจารย์ อุปกรณ์การเรียนการสอน หรือปรับปรุงหลักสูตรและช่วงระยะเวลาในการสอน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น พรรคประเทศไทย มีแนวนโยบายการดำเนินงานดังต่อไปนี้

๑. สนับสนุนให้มีการจัดตั้งและขยายสถานศึกษาเอกชนที่มีคุณภาพทุกระดับโดยมีการปรับโครงสร้างและปรับค่าเล่าเรียน เพื่อให้สถาบันดังกล่าวสามารถพัฒนาและสร้างคุณภาพการศึกษาและขยายที่เรียนได้ และจะมีผลทำให้ผู้มีรายได้ต่ำสามารถส่งบุตรหลานเข้าไปศึกษาต่อในสถานศึกษาของรัฐได้มากขึ้น

๒. ให้เงินอุดหนุนการศึกษาอย่างพอเพียง และเหมาะสมโดยตรงต่อนักเรียน นักศึกษา ควรได้รับการช่วยเหลือ เช่นนี้จะเป็นการสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้รับการกระตุ้นให้พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา เพื่อดึงดูดให้นักเรียน นักศึกษา สนใจเข้าศึกษาในสถาบันนั้นๆ

๓. จัดสินเชื่อเพื่อการศึกษาด้วยความร่วมมือจากธนาคารพาณิชย์ ให้นักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์กู้เงินได้ในดอกเบี้ยต่ำ และเมื่อจบและได้ทำงานให้หักจากรายได้โดยรัฐเป็นผู้ค้ำประกัน

๔. ให้มีการปรับปรุงระดับก่อนประถมวัยและประถมศึกษา ให้มีการสอดคล้องกับการพัฒนา

ของเด็กโดยทั่วไป และควบคุมตรวจตราวิธีการปกครองและลงโทษนักเรียนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และถูกต้อง

๕. ขยายการศึกษาเด็กเล็กก่อนประถมวัย โดยเฉพาะในชนบทที่ใช้ภาษาท้องถิ่นที่แตกต่างไปจากภาษากลางเพื่อให้มีความพร้อมในการศึกษาต่อระดับประถมศึกษา

๖. จัดสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนประถมในเขตเมืองและชนบท ที่ชุมชนมีฐานะรายได้ต่ำกว่าอย่างจริงจังและมีคุณภาพ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บิดามารดาประกอบอาชีพได้เต็มกำลังเพื่อยกระดับทางเศรษฐกิจของตน

๗. จัดการศึกษาให้สอดคล้องต่อความต้องการของสังคม และจัดงบประมาณสนับสนุนให้สอดคล้อง

๘. ขยายและปรับปรุงการศึกษาผู้ใหญ่ และการศึกษานอกระบบ จัดวิทยุและโทรทัศน์ตามชุมชนชนที่มีรายได้ต่ำในเมืองและชนบท ให้มีการศึกษาหาความรู้ในเรื่องต่าง ๆ

๙. สนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักศึกษาก่อนเข้าระดับอุดมศึกษาหรือขณะศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้มีโอกาสประกอบอาชีพ เพื่อหาประสบการณ์ระยะหนึ่ง เป็นการช่วยเหลือให้นักศึกษาสามารถตั้งทิศทางจุดมุ่งหมายของการศึกษาของตน

๑๐. จัดฝึกอบรมครูอาจารย์ให้พัฒนาวิชาการ

๑๑. ให้ความสำคัญแก่หลักสูตรในระดับการศึกษาชั้นต่าง ๆ ในเรื่องของจริยธรรมและคุณธรรม อันดี มีประโยชน์ต่อสังคม

๑๒. สนับสนุนให้วัดมีบทบาทมากขึ้นในการช่วยเหลือให้การอบรมทางจริยธรรมและคุณธรรม แก่เด็กและเยาวชน

วิธีการดำเนินการว่าด้วยนโยบายด้านต่างประเทศ

พรรคประชาชนไทย ยึดมั่นในความเป็นกลาง ไม่มีการรุกรานประเทศใด ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด มีการดำเนินการอิสระ ยึดถือมติสหประชาชาติและสหประชาชน โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นเอกราชของประเทศเป็นหลัก การดำเนินการทางการทูตและการเมือง ใช้วัฒนธรรมและการเศรษฐกิจ การค้าเป็นหลักสำคัญต่อการติดต่อเจรจา เพื่อเป็นการพัฒนาเกื้อกูลตามหลักของความเสมอภาพและภารดรภาพ และความเป็นธรรม จัดให้มีการเจริญสัมพันธไมตรีทางการค้าให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ทั้งดำเนินการแก้ไข ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศโดยวิธีสันติ ไม่นิยมสงคราม ความรุนแรง และให้ภูมิภาคเอเชีย อากเนซันนี้มีสันติภาพ โดยยึดกฎบัตร ปฏิภาณสากล ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ความมั่นคงส่งเสริม

สนับสนุนพัฒนาาร่วมกันกับต่างประเทศเพื่อการเศรษฐกิจ สังคมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมรวมด้วยกัน ให้ความคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ รวมถึงผลประโยชน์ต่าง ๆ ในประเทศที่คนไทยที่พึงจะได้รับและประโยชน์ของชาติ ทั้งมีการดำเนินการในด้านผู้ลี้ภัยตามหลักมนุษยธรรม โดยยึดมั่นในหลักของอธิปไตย ความมั่นคง ความปลอดภัยของชาติ แต่ทั้งนี้ยินยอมให้องค์กรสากลเข้ามีส่วนร่วมรับผิดชอบเพื่อมิให้ประเทศต้องมีภาระอันหนักหน่วงจนเกินความสามารถจนเป็นที่เดือดร้อนของประเทศ จะไม่ให้ประชาชนเกิดปฏิกิริยาต่อต้านผู้อพยพต่าง ๆ ไปในทางที่ไม่ดี และจัดให้มีการเจรจากับประเทศที่สาม ที่ก่อให้เกิดปัญหาเช่นนี้อย่างรวดเร็วฉับพลัน

วิธีการดำเนินการว่าด้วยนโยบายด้านสาธารณสุข

พรรคประชาชนไทย มีความเชื่อมั่นอันแน่วแน่ว่า ประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการปฐมพยาบาลที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพด้วยความเห็นอกเห็นใจ ไม่ว่าจะมิฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมระดับใด ด้วยเหตุว่าประชาชนทุกคนที่มีส่วนในการพัฒนาและทำประโยชน์แก่ประเทศชาติ บุคคลใดที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีย่อมสามารถช่วยเหลือตนเองได้

พรรคประชาชนไทย จะดำเนินการจัดตั้งประกันสังคม ให้มีการรักษาพยาบาลแก่แรงงานที่มีรายได้น้อย หรือทุพพลภาพ ผู้มีวัยชราที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ำ

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว พรรคประชาชนไทยมีแนวนโยบายดังต่อไปนี้

๑. เร่งรัดการให้บริการด้านสาธารณสุขแบบผสมผสานแก่ประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในด้านป้องกัน การรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพอนามัย

๒. จัดให้มีการร่วมมือประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ หาวิธีที่เหมาะสมกับการส่งเสริมด้านบริการสาธารณสุขทุกด้าน รวมถึงสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ทั้งประชาชนที่อยู่ในชนบทและเขตเมือง

๓. จะเร่งระดมสรรพกำลังด้านสาธารณสุขทั้งจากรัฐบาลและเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริการรับใช้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง จริงจังและสนับสนุนภาคเอกชน เช่น โรงพยาบาลเอกชน เพื่อแบ่งเบาภารกิจของรัฐบาล ทั้งจะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนพัฒนางานสาธารณสุขให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

๔. จะเร่งจัดการผลิตและสร้างคุณภาพบุคลากร ทั้งการแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขทุกสาขา ทั้งจะเร่งปรับปรุงด้านสวัสดิการ ยกระดับความเป็นอยู่ของแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ทำงานห่างไกลให้ดีขึ้น

๕. จะเร่งขยายโรงพยาบาลในชนบทให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และจะจัด

ตั้งสถานีอนามัยให้ครบตำบล พร้อมทั้งจัดทำวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ยานพาหนะ เพื่อสะดวกในการติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลในอำเภอหรือจังหวัด จะจัดวิทยุสื่อสารให้แก่อนามัยต่าง ๆ พร้อมกับกระจายแพทย์สู่ชนบทที่ห่างไกล โดยโครงการส่งต่อผู้ป่วยและแบ่งการทำงานตามขั้นตอน เช่น

- โรงพยาบาลอำเภอ การป้องกันและส่งเสริมสาธารณสุข ๗๐ % การรักษา ๒๕ %
- โรงพยาบาลจังหวัด อย่างละ ๕๐ %
- โรงพยาบาลภาค การรักษาพยาบาล ๗๕ % และการป้องกันส่งเสริมสาธารณสุข ๒๕ % และ

ให้มีมาตรฐานเท่าเทียมโรงเรียนแพทย์

๖. จะจัดให้มีการสงเคราะห์ พยาบาล รักษาผู้ยากไร้และผู้มีรายได้น้อย ให้มีการรักษาพยาบาลโดยหลักประกันสังคม เพื่อให้ผู้ยากไร้มีสิทธิ์คุ้มครองเท่า ๆ กับผู้มีฐานะร่ำรวย และจะจัดให้มีสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยยึดหลักการสหกรณ์และหลักการพึ่งตนเองเป็นสำคัญ

๗. จะปรับปรุงพัฒนา “ยาหลักแห่งชาติ” ให้เป็นมาตรฐานถูกต้องและเป็นธรรม สนับสนุนวิจัยด้านสมุนไพร การพัฒนาเทคโนโลยีด้านผลิตยา เพื่อให้มีมาตรฐาน มีราคาถูก เหมาะกับปัญหาของประเทศในปัจจุบัน

๘. จะส่งเสริมการวางแผนครอบครัวให้แพร่หลาย ให้ประเทศไทยมีพลเมืองที่เหมาะสมต่อขนาดของประเทศ ทั้งนี้พลเมืองจะเพิ่มในอัตราต่ำกว่าร้อยละ ๒๐

๙. จะส่งเสริมให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมของตนเอง ให้มีมาตรฐานในการเลี้ยงดูเพื่อให้เด็กไทยมีคุณค่า มีระเบียบวินัยและคุณธรรมต่อไป

๑๐. จะปรับปรุงแก้ไขโครงการป้องกันและบำบัดรักษาผู้ป่วยติดยาเสพติดเพื่อให้สัมฤทธิ์ผล และทำให้สังคมเป็นสุข

วิธีการดำเนินการว่าด้วยนโยบายด้านการทหารและการป้องกันประเทศ

หน้าที่ในการป้องกันประเทศย่อมเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกเพศทุกวัยด้วยกันทั้งชาติ ซึ่งหน้าที่ป้องกันประเทศของชาวไทยประการหนึ่งคือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการสร้างกองทัพแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ เป็นสำคัญ ในการบูรณภาพแห่งราชอาณาจักรและพิทักษ์สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าภารกิจดังกล่าวเป็นหน้าที่ของกองทัพแห่งชาติ ถือเป็นสัจจะปฏิญาณพรรคประชาไทย จึงกำหนดวิธีการดำเนินการในการส่งเสริมให้กองทัพแห่งชาติได้มีสมรรถภาพที่สมบูรณ์เพื่อให้สมกับภารกิจดังกล่าวโดย

๑. จะปรับปรุงพัฒนากองทัพแห่งชาติให้มีความพร้อมทางทหารอย่างสัมพันธ์กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ พร้อมทั้งจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ขั้นต้นในการป้องกันประเทศให้ทุกกองทัพมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีเป็นที่ชื่นชมของประชาชน จัดการบำรุงขวัญกำลังใจแก่ทหารทุกเหล่า โดยสวัสดิการที่เป็นสุขโดยทั่วหน้า โดยเฉพาะครอบครัวทหาร ตำรวจ สนับสนุนให้ทหารมีการศึกษาหาความรู้สูงขึ้นเพื่อเพิ่มพูนให้กองทัพมีมันสมอง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อกองทัพ

๒. ส่งเสริมให้กองทัพแห่งชาติได้ช่วยพัฒนาประเทศไทยในยามประเทศสงบ นอกเหนือจากภารกิจในการป้องกันประเทศ

๓. ส่งเสริมการปรับปรุงด้านสวัสดิการของกองทัพ และพัฒนากำลังพลของกองทัพมีการให้หลักประกันอย่างยิ่งกับทหารผ่านศึกในการดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรีและจัดอบรมวิชาชีพ การจัดการ การตลาด เพื่อรายได้ที่มั่นคงต่อชีวิตและครอบครัวทหารผ่านศึกนั้น ๆ ให้สมกับที่เสียสละที่สูงสุดต่อชาติ

๔. ส่งเสริมให้กองทัพแห่งชาติตระหนักและเข้ามามีบทบาทของกองทัพในการสถาปนาระบบประชาธิปไตยและรักษาระบบประชาธิปไตยให้มั่นคงสืบไป

๕. ให้ปรับปรุงยุทธศาสตร์ในการป้องกันประเทศ โดยยึดหลักพึ่งตนเองเป็นประการสำคัญ

๖. พรรค ฯ จะดำเนินการให้ความสงบสุขบังเกิดขึ้นทั่วราชอาณาจักรไทย โดยเฉพาะจะระงับการก่อการร้ายและการต่อสู้ที่ใช้อาวุธที่ปรากฏอยู่ให้หมดสิ้นไป เพื่อให้บังเกิดสันติสุขและไม่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

๗. พรรค ฯ จะประกันความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการและเคารพต่อหลักนิติกรรมและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รวมทั้งตระหนักถึงสิทธิและการใช้สิทธิเสรีภาพอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และส่วนรวม

วิธีการดำเนินการว่าด้วยนโยบายด้านสตรี

โดยที่สตรีประสบปัญหาที่มีลักษณะพิเศษจำเพาะในประเด็นของการดำเนินอาชีพความปลอดภัยในร่างกายและสิทธิบางประการ ประกอบกับเป็นที่ยอมรับกันว่า สตรีมีความสำคัญต่อการพัฒนาพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนอันเป็นกำลังของชาติต่อไป พรรคประชาชนไทยจึงมีนโยบายที่จะจัดมอบหมายให้หน่วยงานของราชการหน่วยหนึ่งรับผิดชอบต่อการปรับปรุงพัฒนาแก้ไขปัญหาของสตรีที่กำลังประสบอยู่

พรรคประชาชนไทยยังเห็นต่อไปว่า สตรีที่อยู่ในภาวะเป็นหญิงบริการ มีสาเหตุสำคัญเพราะแรง

กีดกันทางเศรษฐกิจ ดังนั้น นโยบายที่เหมาะสมก็คือ การพัฒนาอบรมวิชาชีพและจัดแหล่งงาน เพื่อให้สตรีมีโอกาสที่จะประกอบอาชีพอื่น ๆ ที่มีรายได้พอสมควร โดยที่หญิงที่ประกอบอาชีพบริการดังกล่าวเป็นความผิดต่อบ้านเมือง จึงเป็นสาเหตุหลักต้นซังซึ่งให้เกิดการฉุดคร่าบังคับสตรีให้มาปฏิบัติเป็นหญิงบริการ ทั้งก่อให้เกิดมีจรรยาวัณประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียและความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองอย่างสลับซับซ้อน และเมื่อมีการจับกุมกลับปรากฏว่า ผู้ที่อำนวยการควบคุมบังคับขู่เช็ดูให้สตรีปฏิบัติภารกิจเป็นหญิงบริการกลับรอดพ้นจากการถูกเอาความผิด พรรคประเทศไทยเห็นว่า กฎหมายดังกล่าวก่อให้เกิดความอยุติธรรมและส่วนเสียมากกว่าส่วนดี จึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนการยกเลิกกฎหมายดังกล่าวและกำหนดโทษอย่างรุนแรงแก่ผู้ที่ฉุดคร่าบังคับขู่เช็ดูสตรีให้ต้องปฏิบัติภาระเป็นหญิงบริการ

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณดังกล่าว พรรคประเทศไทยจึงมีนโยบายในการดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. จัดมอบหมายให้หน่วยงานของราชการหน่วยหนึ่งรับผิดชอบในการปรับปรุงพัฒนาแก้ไขปัญหาของสตรีที่กำลังประสบอยู่ และประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
๒. ให้สตรีได้รับโอกาสที่จะประกอบอาชีพการงานและความก้าวหน้า ตลอดทั้งค่าตอบแทนอย่างเสมอภาคตามความเหมาะสมของความสามารถ ทั้งในส่วนราชการและภาคธุรกิจเอกชน
๓. ให้สตรีได้รับความเสมอภาคทางกฎหมาย
๔. จัดโครงการอบรมและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ อนามัย และจิตวิทยา โดยเฉพาะในเขตที่มีประชาชนยากจนหนาแน่น
๕. จัดตั้งศูนย์เด็กอ่อนเพื่อเปิดโอกาสให้บิดา มารดา ที่มีฐานะรายได้ต่ำสามารถประกอบอาชีพเพื่อยกฐานะทางเศรษฐกิจของตน และขณะเดียวกันเด็กได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการและอนามัย
๖. สนับสนุนกิจกรรมของแม่บ้านและสมาคมต่าง ๆ ที่ประกอบสาธารณกุศล และสาธารณประโยชน์ และให้มีหน่วยราชการที่ให้ความช่วยเหลือในการประสานกิจการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมเพื่อเสริมให้กิจกรรมทั้งหลายดำเนินไปด้วยความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และมีความเป็นระบบที่ส่วนราชการอาจจะช่วยเหลือเสริมได้

วิธีการดำเนินการว่าด้วยนโยบายด้านวัฒนธรรม

วัฒนธรรมเป็นองค์กรและองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของการดำรงอยู่ของชาติ ดังนั้น วัฒนธรรมจึงมีความสำคัญต่อปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของชาติด้วย ถ้าปล่อยปละละเลย

ต่อวัฒนธรรมจนเกิดปัญหาขึ้นมาแล้ว จะทำให้ปัญหาอื่นๆ ของประเทศชาติมีความยุ่งยาก ในปัจจุบัน วัฒนธรรมของประเทศไทยถูกละเลยจนกล่าวได้ว่า ประชาชนส่วนหนึ่งดำรงชีวิตอยู่โดยไม่คำนึงถึง วัฒนธรรม ถ้าไม่รักษาวัฒนธรรมแล้วย่อมจะทำให้สังคมของชาติประสบความสำเร็จอย่างไรก็ดี พรรคประชาธิปัตย์ขอกำหนดวิธีการดำเนินการในด้านวัฒนธรรมร่วมกับพี่น้องชาวไทยไว้ดังต่อไปนี้

๑. ฟื้นฟู ส่งเสริม และเชิดชูวัฒนธรรมไทยที่สูงส่งสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ โดยเฉพาะ ในการประพฤติปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมและความสัมพันธ์กับต่างชาติ

๒. ขจัดวัฒนธรรมต่ำทราม ทั้งที่เกิดขึ้นในประเทศหรือแพร่มาจากต่างประเทศ โดยอาศัย มาตรการทางกฎหมายและการศึกษาอบรมควบคู่กัน

๓. ส่งเสริมเสรีภาพของปวงชนชาวไทยต่างเชื้อชาติในประเทศไทยในการพัฒนาวัฒนธรรม ของตนที่ดั่งงามต่อสังคมไทย

๔. พัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองและให้ตระหนักถึงความเป็นจริงตามทัศนคติที่ว่าการเมือง คือคุณธรรม เป็นสิ่งที่มีเกียรติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสถาปนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของไทย จำเป็นต้องมีวัฒนธรรมการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยหาไม่การ สถาปนาระบอบประชาธิปไตยจะประสบความสำเร็จล้มเหลว

๕. ส่งเสริมและรักษาพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติไทย รวมทั้งศาสนาอื่นๆ ใน ประเทศ และจะเน้นหนักในการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง

วิธีการดำเนินการว่าด้วยนโยบายด้านแรงงาน

พรรคประชาธิปัตย์ตระหนักดีว่า แรงงานเป็นทรัพยากรที่บุคคลที่มีคุณค่าที่สุดของประเทศ โดยเหตุนี้พรรคจึงถือนโยบายเรื่องแรงงานเป็นนโยบายหลักอย่างหนึ่งของพรรค โดยมีเป้าหมายชัดเจน ที่จะพัฒนาแรงงานไทยให้มีความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาตนเองและครอบครัวให้อยู่ดีกินดี ขณะ เดียวกันก็คุ้มครองแรงงานไทยให้มีรายได้ชั่วโมงการทำงาน สวัสดิการ และหลักประกันที่เหมาะสม

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในปัจจุบันได้ก่อให้เกิดภาวะเดือดร้อนแก่แรงงานไทยเป็นอย่างมาก จำนวนผู้ตกงานและผู้ถูกออกจากรางงานมีเพิ่มขึ้น รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพ คนงานไม่น้อยต้อง ทำงานหนัก ในสถานที่ทำงานขาดสุขลักษณะ มีอุบัติเหตุจากการทำงานเพิ่มขึ้นเสมอ นอกจากนี้ แรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศก็ไม่ได้รับการคุ้มครองเท่าที่ควร ทั้งๆ ที่แรงงานเหล่านี้นำเงินตรา เข้าประเทศปีละหมื่นๆ ล้าน แรงงานเกือบ ๒ ล้านคน ในภาคเอกชนขาดสวัสดิการในกรณีเจ็บป่วย ทำให้เกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศชาติ

พรรคประชาชนไทยจึงได้กำหนดเป้าหมายทั้งเฉพาะหน้าและระยะยาว แยกพิจารณาได้ดังนี้

๑. นโยบายค่าจ้างและรายได้ จะปรับค่าจ้างขั้นต่ำตามความเหมาะสม โดยถือการเพิ่มของค่าครองชีพเป็นหลัก โดยคำนึงถึงทุนในการผลิตของอุตสาหกรรมต่าง ๆ
๒. นโยบายด้านฝึกออาชีพและพัฒนาฝีมือ โดยมีการฝึกในสถานประกอบการในรูปแบบ การฝึกลูกมือ ทั้งในภาคเอกชนและรัฐบาล โดยความร่วมมือขององค์กรของรัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ
๓. นโยบายแรงงานฝีมือ และผู้สำเร็จอุดมศึกษา
 - มุ่งผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
 - ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำงานหาประสบการณ์เพื่อให้เข้าใจหลักการและประโยชน์ของสาขาวิชาและมีความชัดเจนในอาชีพที่ตนปรารถนา
 - ส่งเสริมให้บัณฑิตไปทำงานในชนบทในหน่วยงานพัฒนาและหน่วยงานชนบท
 - ป้องกันการอพยพแรงงานฝีมือและแรงงานที่เป็นสมองของประเทศ โดยจัดสรรตำแหน่งรายได้ตามความสามารถ
๔. นโยบายคุ้มครองแรงงานและความมั่นคงในการทำงาน
 - เร่งให้มีการปรับปรุงกฎหมายแรงงาน ว่าด้วยค่าจ้าง ชั่วโมงทำงาน วันหยุดและสวัสดิการอื่น ๆ
 - ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยกองทุนทดแทน ให้มีขอบเขตกว้างขวาง ประกันวัยชรา ประกันยามทุพพลภาพ เป็นต้น
๕. นโยบายสร้างงาน

พรรคประชาชนไทยมีนโยบายชัดเจนที่จะดำเนินการทั้งในรูปเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับแรงงานที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการสร้างงานในชนบท โดยมุ่งให้มีงานทำตลอดทั้งปี
๖. แรงงานในต่างประเทศ
 - การที่แรงงานไทยในต่างประเทศและนำรายได้เข้าประเทศโดยเฉพาะการไปทำงานในประเทศตะวันออกกลาง แต่ในอนาคตจะต้องมีการอ้อมตัวคนงานไทยจะต้องเดินทางกลับ แรงงานเหล่านั้นก็จะสะสมฝีมือและประสบการณ์หลายด้าน จึงเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ พรรคฯ จึงมีนโยบายพิทักษ์แรงงานดังต่อไปนี้
 - ส่งเสริมให้ความช่วยเหลือแรงงานไปทำงานต่างประเทศอย่างมีโครงการ
 - รวบรวมและวิเคราะห์ตัวเลขแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศและกำลังจะกลับมาประเทศไทย เพื่อให้ทราบอาชีพ ความชำนาญ และประสบการณ์

- ช่วยเหลือทั่วไปในด้านบริการจัดหางาน และแนะแนวอาชีพ ตลอดจนจัดเงินทุนช่วยเหลือ
ในด้านเครื่องมือเครื่องใช้จะได้ประกอบอาชีพส่วนตัวต่อไป

วิธีการดำเนินการว่าด้วยนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอาจสรุปได้ ๓ ประการด้วยกัน คือ

ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเสื่อมโทรมของทรัพยากร เช่น อากาศ โบราณสถานทางศิลปและ
วัฒนธรรม ชำรุดทรุดโทรม ทรัพยากรแร่ธาตุ ป่าไม้ สัตว์บก สัตว์น้ำ รอยรื้อและสูญพันธุ์ เป็นต้น

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษหรือมลภาวะ เช่น น้ำเน่าอากาศเป็นพิษ และของเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม สิ่งรบกวน ขยะมาแถมลง อาหารเป็นพิษ เป็นต้น

ปัญหาความเสื่อมโทรมของสังคม เช่น ปัญหาสุขภาพจิต ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม
รวมตลอดกระทั่งปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวง

พรรคประชาชนไทยเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงปัญหาดังกล่าวโดยรีบเร่ง
จึงมีนโยบายดังต่อไปนี้

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้
สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ปรับปรุงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ให้เหมาะสมรัดกุมให้สามารถเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในอันที่จะพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

๓. การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ จะต้องกระทำควบคู่และสอดประสานกัน
ไปกับการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้โดยให้ความสำคัญต่อการป้องกันให้มาก โดยจัดให้มีการ
บริหารทรัพยากรเกี่ยวกับป่าไม้ ที่ดิน แร่ธาตุ และพลังงาน เพื่อมิให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม

๔. ปรับปรุงกลไกและระบบในการบริหารราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
ให้เหมาะสมแก่ประสิทธิภาพในการบริหารพัฒนาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรในระดับท้องถิ่น ระดับ
ภาคให้สอดประสานซึ่งกันและกันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๕. ดำเนินมาตรการที่เหมาะสมที่จะลดการขยายตัวของประชากรและจัดรูปกระจายตัวของ
ประชากรให้สมดุลกับทรัพยากรในท้องถิ่น

๖. ยกฐานะของประชากรในประเทศให้ดีขึ้น โดยลดช่องว่างคนรวยกับคนจนให้แคบลง

๗. ส่งเสริมให้ประชากรมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยการให้การศึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อม ตลอดจนปัญหาและอันตราย อันเกิดจากสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง และสังคม สร้างความเข้าใจ ความคิดเห็น และสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์อยู่ในจิตใจของประชากร ทั้งนี้ รวมถึงการให้ความรู้แก่ข้าราชการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย

๘. กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดประสานงานกับราชการบริหารทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ต้องรับผิดชอบการตรวจตราดูแลอาคาร ร้านค้า ภัตตาคาร ร้านอาหาร ในเรื่องความสะอาด และกวดขันให้ผู้ประกอบกิจการเหล่านั้นจัดการอาคารบริเวณของตนให้ถูกต้องตามสุขลักษณะทั้งพร้อมที่จะช่วยยื่ให้คำแนะนำ ตักเตือน และแก้ไขให้อาคารบริเวณอื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ปราศจากพิษภัย

๙. ให้กระทรวงมหาดไทยออกแบบที่อยู่อาศัยบ้านเรือนสำหรับราษฎรที่มีรายได้น้อย โดยให้พิจารณาใช้วัสดุอุปกรณ์ในราคาถูก ให้ราษฎรนำไปใช้ปลูกสร้างเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกต้องตามสุขลักษณะ รวมทั้งแบบการจัดการกับอาณาบริเวณในเรื่องการระบายน้ำโสโครกและสิ่งปฏิกูลอื่น ๆ ด้วย

วิธีการดำเนินการว่าด้วยนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน

พรรคประชาชนไทยเล็งเห็นความจำเป็นอย่างชัดเจน และตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า การจะนำประเทศไทยก้าวหน้าทันโลกให้หลุดพ้นจากภาวะการด้อยพัฒนาและความยากจนให้เป็นผู้ประสบความสำเร็จในการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม และให้มีเสถียรภาพและความมั่นคง ต้องอาศัยการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้พึ่งตนเองได้ ซึ่งการนั้นจะต้องปฏิบัติอย่างจริงจัง รับผิดชอบ และอย่างต่อเนื่อง

เพื่อการบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว พรรคประชาชนไทยจึงได้กำหนดนโยบายทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไว้ดังต่อไปนี้

๑. กำหนดให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งจะต้องสะท้อนให้ปรากฏอย่างชัดเจนในนโยบายและมาตรการการพัฒนาในทุกสาขา เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนในการป้องกันประเทศและการบริหารประเทศ

๒. ส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเข้มแข็งเพื่อเร่งเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการผลิตและการกระจายประโยชน์ทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุตสาหกรรม การเกษตร พลังงาน สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากร และการป้องกันประเทศ

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างจริงจัง

ต่อเนื่อง และเป็นระบบ ทั้งงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ ทั้งนี้ โดยงานวิจัยดังกล่าวจักต้องมุ่งตรงไปสู่การพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติ งบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับงานวิจัยและพัฒนาจักต้องถือว่าเป็นการลงทุนของชาติ ซึ่งมีสัดส่วนอันเหมาะสมกับขนาดของผลิตภัณฑ์ประชาชาติควบคู่ไปกับการลงทุนเพื่อก่อสร้างฐานเศรษฐกิจและการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์

๔. จัดตั้งและปรับปรุงสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีขีดความสามารถที่จะปฏิบัติงานการวิจัยและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศและการถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรม เพื่อสนองความต้องการของสาขาเศรษฐกิจและสังคมต่าง ๆ รวมทั้งการป้องกันประเทศและการบริหารประเทศ

๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันวิจัยของชาติขยายบริการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงบริการทดสอบและมาตรฐานวิทยบริการข้อมูล และเอกสาร บริการที่ปรึกษาในโครงการพัฒนาและโครงการลงทุน บริการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตภาคอุตสาหกรรม และบริการวิจัยอื่น ๆ แก่หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน

๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อุตสาหกรรมภาคเอกชนมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ โดยรัฐให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการและด้านอื่นที่จำเป็น

๗. ปรับปรุงนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุน โดยเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและการพึ่งตนเองทางเทคโนโลยีของชาติเป็นวัตถุประสงค์สำคัญ ซึ่งการนั้นจะนำไปสู่การประหยัดค่าใช้จ่ายทางเทคโนโลยี อันรวมถึงเครื่องจักรอุปกรณ์ และส่วนประกอบซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศ การสร้างงานในประเทศอย่างถาวรและการเพิ่มการใช้วัตถุดิบและวัตถุดิบในประเทศ นอกจากนี้ยังต้องเร่งการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ซึ่งเป็นฐานรองรับและอุตสาหกรรมซึ่งใช้เทคโนโลยีก้าวหน้า ซึ่งเป็นตัวนำในการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ

๘. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสังคมอันได้แก่ วิธีการและเครื่องมือในการบริหาร เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมให้ก้าวหน้าทันโลก เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด ซึ่งสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสังคมดังกล่าวนี้ รวมถึงความประมวลการวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการบริหารด้วย

๙. ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ไทย ซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตหรือประกอบขึ้นในประเทศด้วยเทคโนโลยีซึ่งผู้ผลิตคนไทยริเริ่ม พัฒนา หรือถ่ายทอดจากต่างประเทศ

โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐซื้อ และใช้ถ้าหากผลิตภัณฑ์ไทยดังกล่าวมีคุณภาพและมาตรฐานใกล้เคียงกับสินค้าประเภทเดียวกัน ซึ่งมีใช้ผลิตภัณฑ์ไทยในความหมายดังกล่าวแม้ว่าจะมีต้นทุนการผลิตและราคาจำหน่ายสูงกว่าบ้างก็ตาม

๑๐. ส่งเสริมการผลิตและการสร้างบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขาทุกระดับ เพื่อใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนา และในด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการพึ่งตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคลากร อันมีค่ายิ่งของชาติดังกล่าวนี้ พึงได้รับการทำนุบำรุงทั้งในด้านโอกาสรับใช้บ้านเมือง ในด้านการเพิ่มพูนวิชาความรู้และประสบการณ์ และในด้านการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีในสังคม

๑๑. เร่งรัดการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เข้มแข็งในวิชาการ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสังคมในอนาคต ในการนี้จะได้ปลูกฝังจิตสำนึกแก่ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนให้ตระหนักในบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่และในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้ก้าวหน้าทันสมัย มั่งคั่ง และมั่นคง การปลูกฝังจิตสำนึกดังกล่าวนี้จะกระทำด้วยการสอนในสถาบันการศึกษาด้วยการเผยแพร่ โดยผ่านสื่อมวลชนด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมนักวิจัยและนักประดิษฐ์ และด้วยการสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าแก่บุคคลกลุ่มต่าง ๆ ทั้งในเมืองและชนบท

วิธีการดำเนินการว่าด้วยนโยบายด้านการเมืองในประเทศ

พรรคประชาชนไทยมีความประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะสร้างเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศไทย ซึ่งเป็นกุญแจดอกแรกที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาด้านอื่น ๆ ได้โดยง่าย พรรคประชาชนไทยจึงกำหนดวิธีการดำเนินการในด้านการเมืองไว้ดังต่อไปนี้

๑. เติบโตและรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันแห่งความมั่นคง และเป็นศูนย์รวมแห่งความสามัคคีในชาติให้สถิตยสถาพรชั่วกาลนาน

๒. พรรค ฯ จะสร้างเสถียรภาพทางการเมือง ซึ่งถือว่าการมีเสถียรภาพทางการเมืองเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะพัฒนาสังคมไทยให้รุ่งเรืองเป็นสังคมสมบูรณ์ในระบอบประชาธิปไตยสืบไป

๓. พรรค ฯ จะมุ่งสร้างระบบพรรคที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศไทยให้เป็นผลสำเร็จ และถือว่าพรรคการเมืองต่าง ๆ คือ ผู้ร่วมงานทางการเมือง ยกเว้นพรรคการเมืองที่มีเจตนาร้ายและใช้วิธีการรุนแรงเป็นวิธีดำเนินการ

๔. พรรค ฯ จะส่งเสริมสถาบันสื่อมวลชนให้มีฐานะสมกับเป็นฐานันดรศักดิ์ในระบอบประชาธิปไตย

ธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันหนังสือพิมพ์ในฐานะฐานันดรที่ ๔ ย่อมเป็นกลไกที่สำคัญอย่างหนึ่งของประชาธิปไตย ปัจจุบันมีสื่อมวลชน เช่น วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ มากขึ้นก้าวสู่บทบาทเป็นเครื่องมือในการแสดงประชามติ ดังนั้น บุคคลที่ทำงานในสถาบันเหล่านั้น จึงควรมีความรับผิดชอบต่อสังคมของชาติมากกว่าบุคคลธรรมดา

พรรคประชาชนไทยจึงปรารถนาที่จะส่งเสริมให้บุคคลเหล่านั้นได้ดำรงตนอย่างสมควรกับฐานันดรที่ ๔ ในฐานะที่เป็นฐานันดร และเป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมุข

๕. พรรค ฯ จะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการกับนักการเมือง อาชีพ และทหารกับตำรวจกับข้าราชการพลเรือน นายจ้างกับลูกจ้าง ตลอดจนชนทุกหมู่เหล่า โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นสำคัญ

พรรคประชาชนไทยได้มีปฏิญาณที่แน่วแน่ตามอุดมคติของพรรคที่จะเป็นตัวแทนของประชาชนคนไทยทั้งชาติ เพื่อเข้าไปรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติให้ลุล่วงไปเพื่อความสถาพรของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อส่วนรวมของชาติได้ก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศต่อไปให้ได้ และจะเคียงคู่กับพี่น้องชาวไทยและกองทัพแห่งชาติ พัฒนาประเทศต่อไปให้เจริญรุ่งเรือง สติยสถาพรสืบไปชั่วกาลนาน และจะรักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขให้ดำรงอยู่สืบไปชั่ววันรันดร

วิธีการดำเนินการว่าด้วยนโยบายด้านขบวนการยุติธรรม

พรรคประชาชนไทยเห็นความสำคัญที่จะปรับปรุงขบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นหลักยึดพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความมั่นคงของการดำรงชีวิตในฐานะประชาชนของประเทศไทย ในเรื่องนี้พรรคประชาชนไทยมีแนวนโยบายหลักดังนี้

๑. ดำเนินการเพื่อแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ยกเลิกกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่ขาดความเหมาะสมด้วยสาเหตุประการต่าง ๆ และจัดพิมพ์กฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบและสะดวกแก่การค้นคว้าศึกษา

๒. มิให้มีการเสนอข่าวสารข้อมูลในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อบุคคลหรือขัดต่อจริยธรรมอันดีงามของชาติ โดยร่วมมือตั้งหน่วยงานของสื่อมวลชน

๓. ให้ผู้ถูกกล่าวหาทุกรายได้รับการปรึกษาหารือจากหน่วยงานอย่างเหมาะสม เพื่อจรรโลงไว้ซึ่งความยุติธรรมแก่ประชาชนทุกคนของประเทศ

๔. สนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงเรือนจำ คุก และสถานที่คุมขังต่าง ๆ ให้มีสภาพอันสมควรแก่ศักดิ์ศรีของมนุษย์ และจัดโครงการพัฒนาอบรมความรู้ วิชาชีพ และจิตวิทยาอย่างถูกหลักแก่นักโทษ เสริมสร้างความรู้สึกลงในศักดิ์ศรีของการเป็นประชาชนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและจัดหางานให้เมื่อพ้นโทษ ทั้งหมดนี้เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างให้ผู้ต้องโทษจำคุกนั้นให้นับการพัฒนาอบรมและให้โอกาสแก่ผู้ต้องโทษที่จะกลับตัวเป็นพลเมืองดีของชาติ มิใช่การลงโทษในลักษณะต่าง ๆ ให้เช็ดหลาป อันก่อให้เกิดความด้อยศักดิ์ศรีและความคับแค้นใจ อันมีผลเสียต่อสังคม

๕. พัฒนาปรับปรุงระบบการพิทักษ์สันติราษฎร์และบุคลากรอย่างจริงจัง ส่งเสริมผู้มีประสิทธิภาพและคุณธรรม จัดสวัสดิการและเงินเดือนค่าตอบแทนให้สมกับภาระหน้าที่และความยุติธรรมอย่างแท้จริง

๖. สนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงระบบศาลยุติธรรม ให้การพิจารณาคดีสำเร็จลุล่วงไปด้วยความไม่ล่าช้าและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗. จัดตั้งหน่วยงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของราษฎรที่เป็นหน่วยงานอิสระ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน

๘. จัดบริการด้านทนายและการปรึกษาทางกฎหมายแก่ราษฎรที่มีฐานะรายได้น้อยให้ทั่วถึงในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อที่ราษฎรดังกล่าวจะสามารถดำเนินคดีอย่างถูกต้องเพื่อเรียกร้องความยุติธรรม